

รายงานผลการจัดโครงการอบรมวินัยความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ภายใต้หลักสูตรด้านทฤษฎีการศึกษา

ตามที่ กลุ่มกฎหมาย ได้จัดโครงการอบรมวินัยความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ภายใต้หลักสูตรด้านทฤษฎีการศึกษา เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เพื่อพัฒนาผลในการเสริมสร้างการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการปฏิบัติราชการให้มีคุณธรรม และให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้และเข้าใจแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ เพื่อมุ่งสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตและเพื่อสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในหลักสูตรด้านทฤษฎีศึกษาให้หน่วยงานและเป็นการขับเคลื่อนการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ในการนี้ กลุ่มกฎหมาย ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมวินัยความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ภายใต้หลักสูตรด้านทฤษฎีการศึกษา โดยมี นายณัฐวัสส ไพบูลย์ และนายชวลิต ไกรน้อย วิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา บรรยายความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกท่านในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระบารมี ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยมีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น ๖๐ คน มีการดำเนินกิจกรรมดังนี้

กิจกรรมบรรยายคุณธรรมและจริยธรรม วินัยความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ภายใต้หลักสูตรด้านทฤษฎีศึกษา ซึ่งแจ่งยุทธศาสตร์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน วินัยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ สาเหตุภายนอกที่ทำให้วินัยเสื่อมและโทษทางวินัย และทำกิจกรรมกลุ่มระดมความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมจิตพอเพียงด้านทุจริต มีความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต และการประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงด้านทุจริต และให้กระบวนการประเมินเป็นไปตามตัวชี้วัดร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ค่าเป้าหมายร้อยละ ๙๒ สิ้นสุดในไตรมาสที่ ๒)